

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM

Căn cứ Chi thị 24/CT-TTg ngày 05/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế, Hải quan có hướng đến việc cải cách quy trình thủ tục hành chính về thu, nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), phấn đấu đến cuối năm 2014 cắt giảm 50% số giờ thực hiện thu, nộp BHXH, BHYT so với hiện nay. Thực hiện Kết luận chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 3163/TB-BHXH ngày 29/08/2014 về việc triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử (iBHXH) qua mạng trên cơ sở phối hợp với Công ty TS24.

Để thực hiện các chủ trương trên, BHXH Thành phố xác định hình thức giao dịch điện tử (*dùng chữ ký số*) là cách thức chủ yếu để cải cách thủ tục hành chính. Trong thời gian qua hầu hết các đơn vị trên địa bàn thành phố đã sử dụng phần mềm iBHXH để lập hồ sơ BHXH, BHYT; tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị sử dụng hình thức giao dịch hồ sơ giấy gây tốn kém giấy, mực và thời gian của đơn vị và cơ quan BHXH.

Khi thực hiện giao dịch điện tử sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí của đơn vị; đồng thời cũng có thể kiểm tra được thông tin xử lý hồ sơ của cơ quan BHXH qua phần mềm iBHXH ngay tại đơn vị. Hiện nay, các tiện ích trên phần mềm iBHXH đã đáp ứng yêu cầu trong việc chuyển các thông tin liên quan đến việc đăng ký tham gia BHXH; tăng giảm lao động; điều chỉnh tiền lương của người lao động tham gia BHXH, BHYT đến cơ quan BHXH một cách kịp thời và chính xác.

Do vậy, kể từ ngày 17/11/2014 khi đơn vị thực hiện giao dịch thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH đề nghị nên thông qua hình thức giao dịch hồ sơ điện tử (iBHXH).

Trong quá trình thực hiện thủ tục BHXH, BHYT điện tử, nếu có vướng mắc đơn vị liên hệ Công ty TS24 qua email: info@TS24.com.vn hoặc số điện thoại: (08) 38664188 (các số nội bộ: 308, 357, 360, 363) để được hướng dẫn.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị sử dụng lao động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (b/c);
- Trang Web;
- Lưu, THU (S.2b)

